



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน ๑ รายการ
(งานนอกเงินทุนหมุนเวียน)

เลขที่ ธบ./๑/๒๕๖๖

ด้วยกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงธนบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน ๑ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า

๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลผู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล และต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลผู้ราคาเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเช็คเป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) แก่แขวงทางหลวงธนบุรี พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๓ ชุด กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันขายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าผู้ราคา โดยแขวงทางหลวงธนบุรี จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลผู้ราคาซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาดไม่ได้ แขวงทางหลวงธนบุรีจะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลผู้ราคาซื้อสิ่งของภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลผู้ราคาซื้อสิ่งของวันแต่ผู้ประมูลผู้ราคาได้ แขวงทางหลวงธนบุรีจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลผู้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด แขวงทางหลวงธนบุรีมีสิทธิ์รับหลักประกันได้ทันที

๓. ผู้ประมูลราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาดโดยทันทีพร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาผู้ประมูลผู้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการนับตั้งแต่วันที่การขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกจากที่เก็บของแขวงทางหลวงธนบุรี ถ้าเกินกำหนดดังกล่าว แขวงทางหลวงธนบุรีจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคาและแขวงทางหลวงธนบุรีมีสิทธิ์ที่จะรับหลักประกันและเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันที และนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคาต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นส่งจ่ายลงวันที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการก็ได้ เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงธนบุรีจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ประมูลซื้อได้ ต้องขนสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของแขวงทางหลวงธนบุรี ภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ แขวงทางหลวงธนบุรีสงวนสิทธิ์ที่จะรับสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

๖. แขวงทางหลวงธนบุรีทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลผู้ราคาเสนอให้มันยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลผู้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. แขวงทางหลวงธนบุรี จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะให้ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อ เมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนรวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงมีทั้งหมด แขวงทางหลวงธนบุรีจะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อ เพื่อนำไปติดต่อทำการโอนกับนายทะเบียนต่อไป

๘. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้

๙. ผู้เข้าประมูลต้องเป็นโรงงานหลอมตะกั่วที่ได้รับอนุญาต (โรงงานประเภทที่ ๑๐ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕) หรือผู้ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอำนาจจากโรงงานข้างต้นเท่านั้น และต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตดังกล่าว

๑๐. ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ แขวงทางหลวงธนบุรี ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐ ในวันและเวลาราชการ

๑๑. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลผู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕..... ณ แขวงทางหลวงธนบุรี เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. และเริ่มประมูลผู้ราคา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่๒๑ พ.ค. ๒๕๖๕.....

รพ.

(นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

รายละเอียดบัญชีเครื่องจักรชำรุด
โดยวิธีขายทอดตลาด ตามประกาศเลขที่ ธบ./๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕
แขวงทางหลวงธนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ)

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ/ ครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาซื้อหรือ ได้มา (บาท)	ราคาที่เหลือ ในปัจจุบัน	หมายเหตุ
1	รถตู้	TOYOTA COMMUTER 2.5 M/T	20-75122-2608-07	1,134,000.00	280,000.00	ลำดับที่ ๑ เป็นเครื่องจักร ชำรุด และไม่มีควมจำเป็นต้อง ใช้ในราชการ ซ่อมไม่คุ้มค่า เป็นการชำรุดตามปกติ ไม่ต้อง มีผู้รับผิดชอบขอใช้ทางแพ่ง เห็นสมควรแจ้งจำหน่าย สามารถติดต่อดูสิ่งของได้ที่ แขวงทางหลวงธนบุรี ในวัน และเวลาราชการ
			รวมจำนวนเงิน	1,134,000.00	280,000.00	

ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลซื้อราคาซื้อสิ่งของในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๕๐ น. เพื่อเข้าร่วมประมูลซื้อราคาในวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ได้ที่งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง และต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลซื้อราคา
เป็นเงินสดหรือเช็คหรือเช็คเป็นเงิน ๕๖,๐๐๐.- บาท (เงินห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) แก่แขวงทางหลวงธนบุรี
พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ที่ไม่ได้
ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลการขายทอดตลาด

(นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง